

Công Sơn Nghệ Sao Về Tội Thảm Ngô Đình Diệm?

Tác Giả: Tôn Thất Thián

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Trong những năm qua, tôi đã có nói cho anh em biết một số những điều mà các lãnh tụ công sơn khi được tin về vụ Tội Thảm Ngô Đình Diệm bị đổ o chảnh và sát hại.



Các lãnh tụ Việt Công Miền Nam, như Nguyễn Hữu Thọ, học Miền Bắc, như Võ Nguyên Giáp, và cố ông Hồ Chí Minh, đều có những điều mà bị công này.

Hôm nay, tôi nhắc lại những gì đã xét đó, và thêm vào đó, tôi xin kể thêm vài chuyện mà chính tại tôi đã được nghe, được biết là những điều mà Ông Hồ Chí Minh, từ miền nam một người đã được nghe chính Ông Hồ nói.

Có biết những chuyện này mà có chút lưu ý để cho những người lập luận rằng "giết Ông Diệm là một điều cần để trừ hại về".

Những nay thì rõ ràng rằng đó là lợi ích mà từ việc công nhân, quân sự và dân sự, để vì lợi ích dân tộc Việt Nam, không những để vì hai triệu người đã phải bỏ quê hương đi tìm nơi an thân, mà ngay cả một ý chí của người Miền Nam đang phải sống trong ô nhục, đàn áp, đói rách, mà chỉ để công sơn đã áp đặt lên họ.

Tôi kể lại sau đây những gì thu được từ các báo chí và các giới, mà tôi đã có dịp nhắc đến trong bài điếm sách "The Year of the Hare" của Giáo Sĩ Francis Xavier Winters năm 1999 cho tạp chí của Đệ "World Affairs": " Một quan điếm mà về vụ đổ o chảnh tháng 11, 1963: Ngô Đình

Công Sơn Nghĩa Sao Với Ông Thủ tướng Ngô Đình Diệm?

Tác Giả: Tôn Thất Thißn

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Dißm không phải là kẻ tác quái mà là một nạn nhân của thảm cảnh dân" (Bài này đã được đăng ra trên tạp chí Văn, in ra và phát cho người dân. Lưu trữ tại Thư viện Quốc gia Việt Nam năm 1999). Tôi xin trích lời mở đầu như sau đây:

"Khi được tin ông Dißm bị lật đổ, Hồ Chí Minh nói với ký giả công sở danh tiếng, Wilfrid Burchett: "Tôi không thể ngờ rằng tôi Mß ngu đến thế".

"Khi tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng chí còn sống sót của ông gặp Ông McNamara ở Hà Nội tháng 11 năm 1995, họ nói rằng: "Chính sách Kennedy ở Việt Nam sai lầm hết chỗ nói. Ngô Đình Dißm là một người có tinh thần quốc gia, không khi nào ông chịu để cho người Mß dành quyền điếu u khiên chiến tranh, và sống người Mß dành quyền đã đưa người Mß đến tận bờ vực giá.

Cho nên, kẻ thù của cuộc đảo chánh lật đổ ông Dißm năm 1963 là sự kết thúc sớm [sự hiện diện] Hoa Kỳ ở Việt Nam, một điều đáng làm cho người ta ngạc nhiên"

"Và đài phát thanh Hà Nội nói: "Do sự lật đổ Ngô Đình Dißm và em ông là Ngô Đình Nhu, tất cả quốc gia Mß đã tự mình hủy diệt những cơ sở chính trị mà họ đã mất biết bao nhiêu năm để xây dựng"

"Về phía các lãnh tụ. Một Trần Gißi Phóng Miền Nam thì họ không ngờ là họ là may mắn như thế. Nguyễn Huệ Thủ nói với báo Nhân Dân: "Sự lật đổ Dißm là một món quà mà Trần ban cho chúng tôi."

Và Phó Chủ tịch Trần Nam Trung nói: "Tôi Mß quyßt định nhß đi ngßa gißa dòng. Chúng tôi không khi nào tìm được một người hiền như Dißm."

Trên đây là chuyện báo chí và học giả ngoài quốc gia. Bây giờ tôi xin kể ba chuyện mà chính tôi đã được tai nghe một thời kỳ những người trong cuộc. Những chuyện này vừa có một giá trị nhân chứng, vừa có một giá trị lớn về lịch sử, và điều vui cho chúng ta, những người kính mến Thủ tướng, nó làm cho ta hạnh phúc là "Diemiste" (Năm 1955, quốc gia trước Trocadéro, Paris, một người Pháp mà người tôi là "espßce de Diemiste", khi vượt xe tôi, vì ông ta cho rằng tôi đã cßn

đồng xe ông, và tôi rất lấy làm hạnh phúc mừng nhẩy...)

1/ Trong những năm trước 1963, trong số các giới Miền Sài Gòn có ông Keyes Beech, đặc phái viên của báo Chicago Tribune, một nhà báo rất đặc biệt kính trọng. Năm 1963 ông này không vào Huế với đám ký giả chung Tổng Thống. Sau 1963, ông vẫn ở lại Sài Gòn, và ông vẫn thân thiện với tôi. Ông thường thông tin cho tôi đến nhà ông ở phố Nguyễn Bô. Ngoài Giao ăn cơm. Một hôm, trong những chuyến ông kể tôi nghe có chuyện sau đây.

Ông nói: "You know, on the afternoon of the day President Diem was overthrown, I was in a bar in Pnom-Penh. Sitting next to me was Wilfrid Burchett. We were not friends. But on hearing the news about President Diem's death, he turned to me and said: "It's unbelievable! They have killed the only man with the ideas and the organisation that can stop us". ("Thật là không thể tin được: chúng nó đã giết chết người duy nhất có tư tưởng và tổ chức có thể chặn chúng tôi"). Burchett không nói rõ "chúng nó" và "chúng tôi" là ai, nhưng ta cũng có thể thấy rõ là "chúng nó" là phe chung cộng, và "chúng tôi" là phe cộng sản.

2/ Lúc trước, trước năm 1945, ở Huế, tôi quen bà Hoàng Thị Ngọc Chi. Bà này là con Công Thụ Tổng Thống Hoàng Đế Khải, cháu gái Bác sĩ Tôn Thất Tùng là chú, và vợ Bác sĩ Đặng Văn Hoàng. Bác sĩ Tùng là bà con và hàng xóm, ở cách nhà tôi hai nhà, và Bà Chi ở sát nhà Bác sĩ Tùng. Bà là bạn thân của Ông Tô Quang Bình, thầy tôi. Nên chúng tôi qua lại thường xuyên, và tôi coi bà là mẹ, và bà mẹ cũng đi xem với tôi như em mình.

Sau 1945, bà Chi đem con đi Pháp, ở Paris cho chúng đi học. Lúc đó tôi du học ở London. Mùa hè nào cũng có vợ Paris chơi và ở nhà bà mẹ, có khi ở cả tháng. Nhưng sau 1954, bà ra thân với phía Bắc Việt, có lẽ vì Bác sĩ Tùng và ông Bình ở phía đó, cũng có thể vì Bác sĩ Hoàng, lúc đó là Thiệu tá Quân Y trong quân đội Việt Nam, mà lại thêm có vợ bé. Tôi thì công tác với Tổng Thống Diệm. Vì vậy mà tôi không đi lại với gia đình Bà Chi nữa.

Sau 1960, và nhất là sau 1968, thì "chiến tuyến" lại càng rõ ràng hơn nữa, vì Bà Chi làm bí thư cho Bà Nguyễn Thị Bình. Hai người con bà mẹ cũng "anti-Saigon" rất hăng, và khi "phe ta" thắng trong năm 1975 thì mẹ con đều đấu nhau với Việt Nam thậm chí ngay.

Qua bạn bè, đặc biệt là anh Bình Kiên (nay đã mất), một người bạn thân của gia đình bà Chi, mà cũng thân tôi, tôi được biết như trên, nên sau 1975, tôi vẫn giữ thái độ "kính nhi viễn chi".

Công Sơn Nghệ Sao Với Tình Thơ Ngô Đình Diệm?

Tác Giả: Tôn Thất Thiß

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Nhßng mßt hôm, vào khoßng năm 1978, nhân dßp ghé Paris, gặp anh Bßu Kßnh, anh ßy bßo: "Sao toa không đßn thăm Chß Chi". Tôi trß lßi: "Sßc mßy! Chßc chi Chß ßy tßp tui mà đßn!"

Anh Kßnh lßi nói: "Đßn đi! Chß hßi thăm toa đó!" Tôi ngßc nhiên. Anh Kßnh lßi nói thêm: "Nay, thay đßi rßi!". Tôi nghĩ: "À, nhß rßa!". Và mßt hai hôm sau, tôi đßn thoßi đßn bà Chi. Bà trß lßi rßt vui vß, xem nhß chßng có gì xßy ra gißa chß ßy và tôi tß 1954 cß, và bßo tôi đßn chßi. Chß lßi nói thêm là Chß sß làm "purée de pomme de terre" cho tôi ăn. Xin nói đó là món ăn mà trßc 1954 bà ßy thßng cho tôi ăn. Bà làm rßt ngon, và tôi rßt thích.

Trong bußi tái ngß, nói chuyßn lông bông luôn mßy giß đßng hß. Tôi ngßi nghe nhißu hßn là nói, và nghe ba mß con đua nhau đß kích Vißt Cßng kßch lißt! Tôi sßng sßt. Tôi không dám hßi tßi sao, nhßng chß đoán, nhß bà Chi nói "tßi nó tß lßm", và nhß anh Bßu Kßnh cho bißt trßc đó là trong chuyßn vß Vißt Nam bà không đßc Vißt Cßng tßp đón nißm nß, vì nó thßng rßi nên không cßn đßn bà nßa. Bà thì lßi tßng rßng vì bà là ngßi có công, nhßt là đã giúp cßng sßn trong vißc tuyên truyßn (con đßi thßn Trißu Nguyßn mà lßi đßng vß phe cách mßng, bí thß Bà Nguyßn Thi. Bình, ßngay Paris, trong mßt cußc đàm phán hß trßng).

Ngßi con thì có thß lß "tßi nó đßt quá" (nó nói rßng Mã Lai không phßi là qußc gia đßc lßp, còn Lê Đßc Thß, đßc anh ta đßn đß coi thành tßu kinh tß kßng hß. Pháp lúc vißng thăm Paris thì cho rßng "chßng có gì đáng đß ý")!! Nhßng đßu đáng ghi nhßt là giây phút chßt cßa cußc tái ngß. Lúc đó cũng gßn 12 giß khuya. Bà Chi đßa tôi ra cßa, và cùng tôi đi mßy bßc ra gißa phß, lúc đó vßng. Tôi không hß đßc pß gì đßn ông Dißm trong cußc gßp gß, nhßng trßc khi chia tay bà ta nói: "Nghĩ kß lßi, chß có Ông Dißm là hßn hßt!".

3/ Chuyßn thß ba là mßt chuyßn vß kißn nhßn, hay có thß nói là lißm. Tß năm 1963 tôi hßng nghĩ rßng Ông Hß Chí Minh phßi có chia sß vßi nhßng ngßi tß trong Đßng mßt nhßn đßnh gì vß cußc đßo chánh. Nhßng sßu tßm tài lißu, hßt năm này qua năm khác, không thßy có mßt nhßn đßnh nào cßa Ông Hß. Tßt nhiên, đßu đáng làm nhßt là hßi nhßng ngßi gßn gũi Ông Hß. Nhßng hß là ngßi "phßa bên kia", và hß lßi ß Hà Nßi. Làm đßc vißc này hßu nhß là vô hy vßng. Nhßng, may thay, tôi đã làm đßc.

Trong thßi gian gßn đây tôi may mßn gặp mßt ngßi tß Hà Nßi, mà tôi quen khá thân trßc năm 1954. Và cũng rßt may, ngßi này là mßt ngßi hißm có đã đßc chính tai mình nghe Ông Hß nhßn đßnh vß đßo chánh 1963.

Công Sản Nghệ Sao Văn Công Thành Ngô Đình Diệm?

Tác Giả: Tôn Thất Thián

Thứ Năm, 29 Tháng 4 Năm 2010 21:09

Ngái này tuyät đäi cäm tôi tiät lä tên trong khi y còn säng, vì đây là mät "bí mät thâm cung", nên tôi chä gäi y là "Cán bä X". Cán bä X đã kä cho tôi nghe câu chuyän nhä sau: Y là mät ngäi có mät täi Phä Chä Täch ä Hà Näi ngày xäy ra đäo chánh ä Sài Gòn. Y thuäc mät nhóm đä c Ông Hä cho gäp chiäu ngày 2/11/1963.

Khi vào Phä Chä Täch thì Ông Hä đang bän tiäp mät phái đoàn gì đó. Y phäi đäi ngoài hành lang. Đang đäi thì thäy có ngäi mang mät bao thä vào cho Ông Hä. Nhìn vào, thäy Ông mä thä ra đäc, xong, không nói gì, bä thä vào túi, räi tiäp täc tiäp khách. Mät lúc sau, khách đi räi, Ông cho gäi nhóm cäa Cán bä X vào, và nói: "Lúc näy ngäi ta báo cho Bác biät là Ông Diäm väa bä lät đä. Ông Diäm là kä đäch thä ghê gäm nhät cäa Bác. Nay Ông đã bä loäi räi, thì chiän thäng chäc chän sä vä ta räi."

Läch sä Miän Nam Viät Nam tä 1963 đän 1975 có thä thäu gän trong câu nói đó, và nhäng ngäi tä nhän là thuäc vä Đä Nhät Cäng Hoà nên nhäc nhäng cá nhän, hay đoàn thä, đã nhúng tay vào viäc lät đä và hä sát Täng Thäng Ngô Đình Diäm nên suy niäm vä câu nói đó và trách nhiäm cäa mình vä nhäng gì đã xäy ra tä 1963 đän nay.

Ottawa, Nhân Lä Täng Niäm Täng Thäng Ngô Đình Diäm, năm 2002.